



ที่ ศธ ๐๗๐๘๘/ว ๒๕๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะในงานกาชาด เทียวสบาย สไตร์สตูล ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผ่นประชาสัมพันธ์

จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย จังหวัดสตูลร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล กำหนดจัด “งานประจำปี และงานกาชาด เทียวสบาย สไตร์สตูล ๒๕๖๗” ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศสตูล และเพื่อให้การจัดงานประจำปี และงานกาชาดของจังหวัดสตูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริเวณงานมีความสะอาดและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูลจึงมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาด (โดยมีท้องถิ่นจังหวัดสตูลเป็นประธาน)ในคณะกรรมการจัดงานประจำปี และงานกาชาดฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ให้มีการติดตั้งถังคัดแยกขยะรีไซเคิลในบริเวณงานกาชาดฯ เพื่อรองรับขยะรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ แก้ว พลาสติก เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้และมีความตระหนักในการคัดแยกขยะ

๒. ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติกโดยให้ใช้ถุงผ้าแทน ภายใต้แนวคิด “แม่บ้านมหาดไทยชวนถือถุงผ้างดถุงพลาสติก” เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ถือถุงผ้ามาเที่ยวงานฯ เป็นการลดโลกร้อน ซึ่งได้กำหนดกติกาว่าผู้ใดถือถุงผ้ามาซื้อบัตรนาวากาชาดและรับรางวัล โดยงดรับถุงพลาสติก มีสิทธิได้รับคุกกี้ช็อกโกแลต ๑ ใบ โดยจะมีการจับรางวัลทุกคืน ณ ร้านนาวากาชาด และจะมีการนับคุกกี้ทั้งหมดทำให้ทราบว่าสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้จำนวนกี่ใบ

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทราบด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิภาณันท์ พุทธิบุญกุล)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล

กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
โทร. ๐ ๗๔๗๑ ๑๔๔๔ โทรสาร ๐ ๗๔๗๒ ๑๔๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stn_it@nfe.go.th

ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล

แม่บ้านมหาดไทย เชิญชวนชาวสตูล

ชวนถือถุงผ้า

งดถุงพลาสติก

เที่ยวงานกาชาดสตูล ประจำปี 2567

กติกา

ผู้ใดถือถุงผ้ามาซื้อบัตรนาวากาชาด และรับรางวัล โดยงดรับถุงพลาสติก

มีสิทธิได้รับคูปองลุ้นชิงโชค ครั้งละ 1 ใบ

โดยมีการจับรางวัลทุกคืน ณ ร้านนาวากาชาด

